

Số: 214 /BC-UBND

TP. Cao Lãnh, ngày 31 tháng 10 năm 2016

BÁO CÁO

Về việc giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp lần thứ 2, HĐND Thành phố

Thực hiện báo cáo số 239/BC-MT, ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố trong đợt Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 2, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo giải trình như sau:

A. CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC GIẢI TRÌNH TRƯỚC KỶ HỌP LẦN THỨ 2, NHƯNG CỬ TRI TIẾP TỤC KIẾN NGHỊ NHƯ:

1. Cử tri phường Hoà Thuận: *Việc quy hoạch treo thuộc tuyến đường Nguyễn Văn Tre nói dài đã quy hoạch nhiều năm rồi mà chưa triển khai thực hiện. Đề nghị ngành chức năng trả lời có thực hiện dự án này hay không vì nhiều năm nay người dân có đất thuộc dự án này gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng đất.*

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Đường Nguyễn Văn Tre nói dài nằm trong dự án đường Nguyễn Văn Tre, đường Thiên Hộ Dương nói dài và một phần Khu dân cư Hòa An (nay là phường Hòa Thuận), thành phố Cao Lãnh đã có Thông báo thu hồi đất số 36/TB-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2012. Do đến nay dự án chỉ triển khai một phần nên nhằm tạo điều kiện cho người dân thực hiện các quyền về chuyển nhượng, tặng cho,... UBND thành phố Cao Lãnh đã ban hành văn bản hủy Thông báo số 36/TB-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2012 (tại Thông báo số 1449/TB-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016). Do đó nếu các hộ dân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có mục đích sử dụng đất là đất ở thì được xem xét cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo quy định.

2. Cử tri Phường 1: *Cử tri Nguyễn Văn Tám – tổ 34, khóm 3, Phường 1: Qua những lần tiếp xúc trước, có đề cập về điện, đường, cống thoát nước ở khu dân cư nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết.*

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:**

Hệ thống điện Thành phố đã thực hiện xong và đến ngày 19/10/2016 sẽ thực hiện đấu nối để sử dụng.

Việc đầu tư tuyến đường và hệ thống cống, do hiện nay người dân còn khiếu nại việc thu hồi đất nên Thành phố chưa thể đầu tư. Thành phố đã đưa vào danh mục đầu tư năm 2017.

3. Cử tri xã Tân Thuận Đông:

+ **Ý kiến 1:** Đề nghị Thành phố đầu tư cất nhà có mái che bến đò Hòa An - Tân Thuận Đông cho mát người dân khi đợi đò và chủ đò cần sắp xếp trật tự khi lên xuống đò.

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:**

Bến đò Hoà An – Tân Thuận Đông trước đây đã được đầu tư nhà chờ 2 bên đầu bến. Trong nhà chờ đã có bố trí ghế ngồi cho hành khách chờ khi có nhu cầu. Thực hiện chủ trương chung về phát triển Du lịch ở xã Tân Thuận Đông, trong thời gian tới UBND Thành phố sẽ sắp xếp bố trí lại 2 nhà chờ theo hướng văn minh, trật tự mỹ quan, đồng thời kết hợp quảng bá các sản phẩm du lịch của địa phương. Do đó việc đầu tư mái che ở bến đò theo kiến nghị của cử tri là chưa thực sự cần thiết.

Việc sắp xếp trật tự cho khách lên, xuống phà vào ngày 28/9/2016 Thành phố đã làm việc với chủ khai thác bến phà Hòa An - Tân Thuận Đông để yêu cầu chấn chỉnh lại việc phục vụ khách tại bến phà, sắp xếp trật tự cho khách lên xuống phà được đảm bảo, bố trí nhân viên phục vụ theo quy định của bến phà. Bên khai thác cam kết đến ngày 10/10/2016 sẽ khắc phục. UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Công trình Công cộng phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc khắc phục của chủ khai thác, nếu vi phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

+ Ý kiến 2:

- Đề nghị xem xét khảo sát cho lắp đặt trạm bơm tiêu vùng nhà 7 Bơ, để người dân có nguồn nước tưới tiêu sản xuất khi bơm nước khi có lũ.

- Đề nghị điện lực Thành phố khảo sát cho lắp tuyến điện 5 Quý – 3 Duy và tuyến 6 Khê – 3 Châu để tạo điều kiện cho người dân có điện sản xuất.

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:**

Hiện nay, 02 tuyến điện và Trạm bơm trên không nằm trong danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Thành phố sẽ chỉ đạo phòng Kinh tế Thành phố khảo sát và xem xét bổ sung trong năm 2018.

4. Cử tri xã Tịnh Thới: Kiến nghị giải quyết dứt điểm vụ ô nhiễm môi trường do hộ bà Võ Thị Mỹ Thanh, ấp Tân Tịch, xã Tịnh Thới chôn nuôi xả nước thải trực tiếp ra sông. Cán bộ đã đi kiểm tra nhưng vì bà đã đặt ống bọng thông ra rạch sát dưới đáy lúc nước nhiều nên không thấy.

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Thành phố đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Tịnh Thới đến kiểm tra và làm việc với bà Võ Thị Mỹ Thanh, qua kiểm tra không phát hiện hộ Bà Thanh đặt đường ống ngầm xả nước thải trực tiếp ra sông. Việc xả nước thải ra sông là do trước đây gia đình làm bột có đặt ống xả trực tiếp ra sông và hiện nay đã được tháo dỡ. Đoàn kiểm tra đã làm việc và cho bà cam kết thực hiện chôn nuôi phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Vấn đề phản ánh của cử tri, UBND Thành phố xin ghi nhận và sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND xã Tịnh Thới tiếp tục kiểm tra, theo dõi hoạt động chôn nuôi của bà Thanh nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

B. CÁC Ý KIẾN CỬ TRI ĐƯỢC ĐẠI BIỂU TIẾP THU, GHI NHẬN

I. Lĩnh vực Kinh tế:

1. Cử tri xã Mỹ Ngãi:

+ **Ý kiến 1:** Cần sớm nâng cấp tuyến bờ nam Khách Nhì để người dân trồng lúa đảm bảo ăn chắc 3 vụ lúa hoặc 02 vụ lúa một vụ màu.

* **Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Thành phố đã đưa vào danh mục công trình nạo vét thực hiện năm 2017.

+ **Ý kiến 2:** Khu đất từ rạch Khách Nhì ra đến đường tránh Quốc lộ 30 về lâu dài đề nghị nên quy hoạch cho người dân chuyển đổi mục đích từ đất trồng lúa sang cây lâu năm, để hộ dân có điều kiện thì lên ô bao trồng cây ăn trái. Do hiện nay trồng lúa gần đường tránh Quốc lộ chuột cắn phá lúa nhân dân thu hoạch lợi nhuận không cao.

* **Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Hiện nay, Thành phố đang thuê đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Thành phố đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Đối với kiến nghị này UBND Thành phố xin ghi nhận và xem xét. Sau khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được phê duyệt sẽ công bố cho người dân biết.

2. Cử tri xã Tịnh Thới: Cử tri đề nghị cho ý kiến trường hợp đất làm ruộng không hiệu quả chuyển sang làm vườn và đường điện Bắc Nam đi ngang qua khu đất này vậy có được trồng xoài không.

* **Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:**

Trường hợp đất làm ruộng không hiệu quả chuyển sang làm vườn và đường điện Bắc Nam đi ngang qua khu đất này: Theo Nghị định 106/CP/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 thì được phép trồng cây xoài nhưng phải không chế độ cao dưới 4m.

Theo quy định đầu tư lưới điện Bắc Nam thì phần đất tính từ chân trụ điện mỗi bên 15m là phần đất đã được nhà nước thu hồi và đây là thuộc tài sản của ngành điện người dân không được trồng bất kỳ loại cây trồng nào.

3. Cử tri xã Hòa An: Đề nghị xem lại việc bổ sung quy hoạch khu giết mổ gia cầm ở ấp Hòa Long là không phù hợp vì nơi đây là khu dân cư.

* **Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Vừa qua, Thành phố đã phối hợp Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyên & Môi trường Đồng Tháp khảo sát và đề nghị cơ sở giết mổ ngưng hoạt động, chờ UBND Tỉnh xem xét cho ý kiến.

II. Lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị:

1. Cử tri xã Mỹ Trà: Đề nghị đầu tư xây dựng mới cầu Bà Vại (tuyến đường Lê Duẩn, Mỹ Trà), hiện nay cây cầu đã xuống cấp, thường xuyên sửa chữa, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

* **Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:**

Thành phố đã đưa danh mục vào dự án đầu tư giai đoạn 2016 – 2020. Do hiện nay ngân sách Thành phố đang gặp khó khăn nên việc đầu tư mới cầu Bà Vại chưa thể thực hiện được trong năm 2016. UBND Thành phố sẽ xem xét cân đối vốn để đầu tư trong năm 2017, đồng thời tranh thủ xin vốn Tỉnh để đầu tư. Trong thời gian chờ đầu tư mới, tạm thời UBND Thành phố đã giao Ban Quản lý Công trình Công cộng, UBND xã Mỹ Trà và Mỹ Tân thường xuyên theo dõi, kiểm tra và có biện pháp khắc phục kịp thời để đảm bảo ATGT cho phương tiện qua lại của người dân.

2. Cử tri Phường 11:

+ **Ý kiến 1:** Kiến nghị làm đèn xanh, đèn đỏ khu vực ngã tư vào khu công nghiệp, hiện nay đã có đèn vàng giảm tốc độ nhưng tình trạng xảy ra tại nạn giao thông thường xuyên vào giờ cao điểm công nhân ra vào rất đông.

* **Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Vấn đề này UBND Thành phố xin ghi nhận và sẽ kiến nghị Sở Giao thông vận tải, Ban ATGT Tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

+ **Ý kiến 2:** Khu vực ngã 3 đường Linh Bình Thăng vào giờ cao điểm phụ huynh đưa rước con em đi học rất đông và ở QL 30 xe lưu thông rất nhanh gây nguy hiểm. Đề nghị làm vạch kẻ đường cho người đi bộ hoặc biển báo giảm tốc độ.

* **Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Thành phố đã có văn bản chỉ đạo giao Ban Quản lý Công trình Công cộng Thành phố triển khai thực hiện.

+ **Ý kiến 3:** Kiến nghị đầu tư xây dựng tuyến đường nối liền nhóm 3 và nhóm 4, Phường 11 để tạo điều kiện cho người dân đi lại.

* **Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Thành phố đã lập danh mục công trình, dự án đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2020. Do hiện nay ngân sách Thành phố đang gặp khó khăn nên chưa thể thực hiện được trong năm 2016, UBND Thành phố sẽ xem xét cân đối đầu tư trong những năm tiếp theo.

+ **Ý kiến 4:** Kiến nghị xem xét vẽ lại vạch dừng xe cách trụ đèn xanh đèn đỏ từ 3m đến 4m tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông dễ quan sát tín hiệu đèn, góp phần giảm tai nạn giao thông.

* **Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Việc kẻ vạch dừng xe được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, theo đó vị trí vạch dừng cách trụ đèn tín hiệu từ 1,5m đến 02m và cách vạch dành cho người đi bộ tối đa là 03m. Đối với các vạch kẻ hiện nay đã mờ nhạt, Thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý Công trình Công cộng khảo sát và lập kế hoạch thực hiện.

3. Cử tri xã Tân Thuận Đông:

+ **Ý kiến 1:** Công ty Vĩnh Hoàn hứa đổ đạn tuyến đường tổ 11, ấp Đông Định cho nhân dân đi lại dễ dàng, nhưng sao đến nay vẫn chưa thực hiện, vậy chừng nào thực hiện.

* **Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** UBND Thành phố xin ghi nhận và sẽ có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn khẩn trương thực hiện.

+ **Ý kiến 2:** Cua anh Thơm tổ 3 ấp Tân Phát cần khắc phục sửa chữa lại vì khi mưa xuống ngay giữa cua nước động trơn trượt dễ gây tai nạn khi lưu thông.

* **Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** UBND Thành phố xin ghi nhận và sẽ chỉ đạo UBND xã Tân Thuận Đông kiểm tra khắc phục ngay.

4. Cử tri phường Hòa Thuận:

+ **Ý kiến 1:** Công viên thiếu nhi (đối diện UBND Tỉnh) các hộ dân tự ý mua bán lấn chiếm hành lang làm mất vẻ mỹ quan công viên và không bố trí nhiều ghế đá cho du khách ngồi khi tham quan. Đề nghị có hướng khắc phục.

* **Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Vấn đề này UBND Thành phố đã có văn bản chỉ đạo giao Ban Quản lý Công trình Công cộng Thành phố tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm. Hiện nay Ban quản lý Công trình Công cộng đã xây dựng phương án chỉnh trang, sắp xếp lại trò chơi thiếu nhi và quầy giải khát trong công viên Thiếu Nhi.

+ **Ý kiến 2:** Công trình cầu Huỳnh Thúc Kháng đã lưu thông còn lại 2 mang cá cầu chưa làm. Vậy có làm hay không, chừng nào làm, nếu không làm thì rất dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông, thời gian lâu ngày nó sẽ lở và sập chân cầu.

* **Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Do hồ sơ thiết kế ban đầu không có gia cố mang cá 2 bên đầu cầu Huỳnh Thúc Kháng. Qua xem xét thực tế Thành phố đã cho chủ trương thực hiện bổ sung trong tháng 12/2016, khi nước rút nhà thầu sẽ triển khai thi công.

+ **Ý kiến 3:** Đường nhánh mượn tạm của dân từ đường Huỳnh Thúc Kháng qua đường Cái Sơn do thi công cầu Huỳnh Thúc Kháng, lưu lượng xe qua lại đoạn đường tạm này nhiều nên hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của một số hộ dân nơi đây. Đề nghị các ngành chức năng có hỗ trợ, sửa chữa.

* **Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Đoạn đường này trước đây trong thời gian thi công cầu Huỳnh Thúc Kháng thì các phương tiện giao thông 2 bánh đi tạm qua đoạn đường này để qua đường Cái Sơn và cầu Huỳnh Thúc Kháng đã giao thông trở lại bình thường từ trước Tết nguyên đán 2016. Nhà thầu thi công đã có gia cố khắc phục.

5. Cử tri xã Hòa An: Vừa hệ tuyến đường Lộ Hòa Đông hiện trồng cây xanh (cây Bằng Lăng) là không phù hợp vì người dân Hòa An biết loại cây này thay lá nhiều lần và có sâu sau khi ra lá non, đề nghị trồng loại cây khác.

* **Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Do hành lang nằm trên tuyến lưới điện nên không thể trồng cây cổ thụ. Ý kiến của cử tri UBND Thành phố xin ghi nhận và sẽ xem xét trong thời gian tới.

6. Cử tri phường Mỹ Phú: Các cử tri cư ngụ trên tuyến đường Đỗ Thị Đệ phản ánh trước đây các giấy tờ và hộ khẩu của các gia đình đều ghi địa chỉ là đường Đỗ Thị Đệ nhưng khi lắp đặt bảng tên đường và gắn số nhà thì lại gắn bảng tên đường Nguyễn Doãn Phong (khóm Mỹ Thượng), điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho người dân ở con đường này. Đề nghị điều chỉnh lại cho đúng.

* **Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Căn cứ quyết định số 1151/QĐ-UBND.HC, ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc đặt tên, đổi tên đường, trường học ở huyện Lấp Vò, huyện Lai Vung, huyện Hồng Ngự và thành phố Cao Lãnh. Qua kiểm tra thực tế 02 tuyến đường Đỗ Thị Đệ và Nguyễn Doãn Phong được lắp đặt bảng tên đường, số nhà, giấy tờ hộ khẩu đúng với quyết định của UBND Tỉnh. Tuy nhiên có 31/43 hộ được cấp giấy chứng nhận QSDĐ sai với tên đường (Đỗ Thị Đệ 21/27 hộ; Nguyễn Doãn Phong 10/16 hộ), UBND Thành phố xin tiếp thu và chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND phường Mỹ Phú điều chỉnh sửa sai lại chứng nhận QSDĐ cho đúng với thực tế.

III. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:

1. Cử tri Phường 11: Công ty Tô Châu xử lý hệ thống cống ngầm dẫn vào kênh Củ, hiện nay hệ thống cống này đã bị ngẹt gây ứ đọng nước trong kênh lâu ngày có mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường và sinh hoạt của người dân xung quanh. Đề nghị có hướng khắc phục.

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Theo phản ánh của cử tri thì hệ thống cống dẫn nước từ Kênh Cũ ra sông Tiên hiện nay không lưu thông được do cống bị nghẹt (đoạn Quốc lộ 30 ra sông Tiên) nên nước bị ứ đọng, bên cạnh đó các hộ dân sông cặp kênh Cũ thải nước sinh hoạt và rác xuống kênh gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường. Để giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường tại khu vực này, UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND Phường 11 lập kế hoạch tổng vệ sinh môi trường và vận động các hộ dân cặp Kênh Cũ không vứt rác bừa bãi để giữ gìn vệ sinh môi trường.

2. Cử tri Phường 6: *Vấn đề công trình đặt cống xả nước thải đường Phạm Hữu Lầu xuống con kênh từ đoạn đường từ Cầu Cái Tôm đến Tân Việt Hòa sẽ gây ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân sống dọc con kênh. Đề nghị các ngành có thẩm quyền xem xét.*

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Hệ thống thoát nước đường Phạm Hữu Lầu (từ cầu Cái Tôm- cầu Tân Việt Hoà) có 02 cửa xả xuống rạch. Đây là hệ thống thoát nước chung (Nước mưa và nước thải). Do khu vực này không có nhà máy xử lý nước thải nên việc thoát nước chung là bắt buộc cũng như các khu vực khác. Khi có nhà máy xử lý nước thải sẽ tách hệ thống thu gom nước thải riêng. Mặt khác, ở 2 đầu rạch này nối liền với sông Cái Tôm và Sông Tiên nên dòng nước sẽ luôn được lưu thông ít bị ô nhiễm.

3. Cử tri phường Hòa Thuận: *Việc nạo vét, thổi bùn sông Cao Lãnh triển khai đã lâu nhưng đến nay chưa thi công, đề nghị sớm thi công.*

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Dự án Nạo vét sông Cao Lãnh để cấp thoát nước, cải thiện môi trường, mỹ quan đô thị và phát triển du lịch Thành phố. Đối với dự án này Thành phố đang điều chỉnh quy mô của dự án để trình tỉnh cho ý kiến. Do chiều dài tuyến tương đối dài, địa hình phức tạp, có các tuyến kè và công trình dọc tuyến, việc điều chỉnh quy mô cần phải khoan địa chất để có số liệu điều chỉnh cụ thể. Thời gian dự kiến sẽ triển khai tổ chức đấu thầu và thi công dự án vào quý I năm 2018.

IV. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Cử tri Phường 11: *Hiện nay vẫn còn tình trạng khiếu kiện đông người và vượt cấp. Đề nghị xác minh và nắm lại nguyên nhân cụ thể từ đó đưa ra giải pháp vận động, góp phần làm giảm và hạn chế tình trạng này.*

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Ủy ban nhân dân Thành phố xin tiếp thu, ghi nhận và tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn và UBND xã, phường tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân để người dân hiểu được nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm trong việc khiếu nại, tố cáo của mình để thực hiện đúng trách nhiệm trong khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng khiếu nại đông người vượt cấp.

V. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

1. Cử tri Phường 11:

+ Ý kiến 1: *Kiến nghị có biện pháp xử lý đối với loại hình hát karaoke lưu động, tình trạng này hiện nay xuất hiện rất nhiều, gây tiếng ồn cho những người xung quanh, đôi khi còn xảy ra mâu thuẫn đánh nhau gây mất trật tự. Đề nghị trên quy định cụ thể giờ giấc và giới hạn khu vực hoạt động của loại hình này.*

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Hiện nay việc sử dụng âm thanh có công suất lớn để hát karaoke, nhạc sống trong các đám cưới, hỏi, liên hoan, sinh nhật, tân gia... diễn ra rất phổ biến và làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân xung quanh, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tuy nhiên việc xử lý độ ồn gặp rất nhiều khó khăn và dễ gây phản cảm, do đây là nhu cầu giải trí của các hộ gia đình khi tổ chức đám tiệc, không phải vì mục đích kinh doanh. Thành phố đã có văn bản chỉ đạo ngành chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát, thống kê, mời các cơ sở kinh doanh cho thuê âm thanh lên để tổ chức triển khai các văn bản có liên quan đến hoạt động này cho các cơ sở nắm và cho làm cam kết thực hiện đúng quy định (Công văn 1957/UBND-VHTT, ngày 3/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố). Đồng thời chỉ được mở âm thanh trong khoảng thời gian từ 08 giờ sáng đến 22 giờ và đảm bảo âm thanh không vượt quá 70dBA.

+ **Ý kiến 2:** Những người buôn bán thuốc lá lậu chạy tốc độ cao vào lúc 01 giờ đến 05 giờ sáng, lúc này công nhân trong các khu công nghiệp tan ca đông gây nguy hiểm. Đề nghị có biện pháp xử lý.

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** UBND Thành phố xin ghi nhận và sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra xử lý kịp thời.

2. Cử tri Phường 2: Hiện nay, công viên Văn Miếu nhân dân tham gia tập thể dục thể thao rất đông nhưng các dụng cụ luyện tập còn thiếu. Đề nghị bổ sung thêm dụng cụ tập luyện và tổ chức thêm nhiều điểm luyện tập để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia rèn luyện sức khỏe.

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** UBND Thành phố xin ghi nhận sẽ tiếp tục vận động xã hội hóa để đầu tư thêm trong thời gian tới.

3. Cử tri xã Tịnh Thới: Cử tri đề nghị chỉ đạo Bảo hiểm xã hội khi làm bảo hiểm cho người dân phải thật chính xác. Khi sai sót người dân phải đi lại nhiều lần gây phiền hà cho người dân.

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Các trường hợp do đơn vị quản lý đối tượng, đại lý thu và người tham gia kê khai sai thì tổ chức, cá nhân làm sai phải lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh gửi về cơ quan BHXH để được cấp lại thẻ BHYT. UBND Thành phố tiếp thu, xin ghi nhận và sẽ có văn bản chỉ đạo các ngành chuyên môn và UBND xã, phường chấn chỉnh ngay để tránh việc thực hiện sai sót.

4. Cử tri phường Hòa Thuận: Đề nghị ngành y tế thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất, mua bán thức ăn có sử dụng chất cấm và có biện pháp xử lý những cơ sở này.

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Tính từ đầu năm đến nay Thành phố đã kiểm tra được 1.211 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố. Trong đó đã phát hiện 08 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm, đoàn kiểm tra xử phạt tổng số tiền 195.400.000 đ (cơ sở ướp hàn the vào thực phẩm); 125 cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố làm cam kết khắc phục. Thời gian tới ngành Thành phố chỉ đạo các ngành chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm đúng theo quy định pháp luật.

5. Cử tri xã Hòa An: Hiện nay việc Công an Giao thông phát hiện và đuổi theo những thanh niên chạy xe quá tốc độ như vậy rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chuyên môn chụp hình, quay phim, ghi lại hình ảnh để xử lý sau.

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:**

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 20, Chương IV, Thông tư số 02/2016/TT-BCA, ngày 04 tháng 01 năm 2016 Quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, quy định “*Tùy theo loại xe và tính chất, mức độ vi phạm của người lái xe, Tổ trưởng tổ tuần tra, kiểm soát quyết định tổ chức lực lượng, phương tiện, biện pháp thực hiện việc ngăn chặn cho phù hợp, bảo đảm an toàn cho cán bộ và người tham gia giao thông*”. Từ những quy định trên thì lực lượng CSGT được truy đuổi đối với người vi phạm bỏ chạy không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. (Quy trình tuần tra của lực lượng CSGT luôn luôn đảm bảo tiêu chí an toàn cho lực lượng tuần tra cũng như cho người tham gia giao thông hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra).

Hiện nay Thành phố chưa lắp đặt hệ thống camera để xử lý gián tiếp (phạt nguội) lỗi vi phạm về an toàn giao thông và các lĩnh vực khác. UBND Thành phố xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo cho các ngành chức năng Thành phố nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới.

V. Một số ý kiến, kiến nghị mang tính sự vụ, sự việc cụ thể:

1. Cử tri Phường 1:

+ **Ý kiến 1:** Cử tri Huỳnh Văn Lệ - Tổ 39, khóm 4: Việc quy định cấm nuôi gia cầm trong nội ô Thành phố, vậy trên địa bàn tổ 39 có hộ nuôi gia cầm, vậy hỏi cấp nào xử lý và hình thức xử lý như thế nào?

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:**

Căn cứ Quyết định số 27/UBND-NN.PTNT ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc cấm nuôi gia cầm trong đô thị, khu dân cư, Phường 1 không được phép nuôi gia cầm. Căn cứ tại điều 16, khoản 5 của Quyết định 27 thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra và xử lý việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của hộ gia đình, cá nhân.

+ **Ý kiến 2:** Cử tri Huỳnh Văn Lệ - Tổ 39, khóm 4: Hiện nay nhà tôi nằm trong quy hoạch Lia 3 và có mời 07 hộ nằm trong Dự án đến dự họp và bố trí nền tái định cư cho các hộ dân. Tuy nhiên, diện tích nhà tôi bị thu hồi hơn 150m² nhưng chỉ bố trí cho tôi có 01 nền, trong khi đó gia đình tôi có 02 thế hệ, như vậy không hợp lý. Tôi đề nghị nếu các Dự án có thu hồi đất của dân thì phải bố trí nền theo diện tích của người dân. Cho hỏi vấn đề này ai giải quyết?

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:** Hộ ông Huỳnh Văn Lệ bị thu hồi 154,2 m² đất ở và 29,6 m² đất trồng cây lâu năm thuộc công trình Lia 3 bổ sung (thuộc một phần Dự án Khu Thương mại – Dịch vụ, Nhà hàng – Khách sạn và Nhà ở), Phường 1. Căn cứ điểm a khoản 6 Điều 22 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “*Hộ gia đình, cá nhân có nhà ở phải di chuyển, diện tích đất ở bị thu hồi bằng hoặc thấp hơn 200 m² đối với đất ở tại đô thị (nơi thu hồi đất là phường và thị trấn) và bằng hoặc thấp hơn 400 m² đối với đất ở tại nông thôn*”

(nơi thu hồi đất là xã) thuộc các trường hợp được bố trí tái định cư theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này được bố trí 01 (một) nền tái định cư”. Do đó hộ ông Huỳnh Văn Lẹ được bố trí 01 nền tái định cư là đúng theo quy định.

+ **Ý kiến 3:** Cử tri Nguyễn Văn Tám – tổ 34, khóm 3: Việc cưỡng chế hộ gia đình tôi để giao mặt bằng thực hiện dự án LIA 4. Ngày 10/8/2016 đại diện Đảng uỷ đến gia đình tôi trao đổi và thông báo về việc tháo dỡ di dời nhà ở, vật kiến trúc. Đến nay gia đình tôi chưa nhận được thông báo hay bất cứ công văn nào về việc này. Ý kiến của tôi là việc này làm có đúng trình tự không? Bên cạnh đó, tôi cũng chưa nhận Quyết định cưỡng chế nào cả. Vậy chính quyền làm có đúng quy định hay không.

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:**

Ngày 02/8/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với thửa đất số 430, tờ bản đồ số 18 của Ông Nguyễn Văn Tám để thực hiện công trình Lia 4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh. Thời gian thực hiện cưỡng chế là ngày 18/8/2016. Qua vận động, Ông thống nhất chấp hành nhưng đề nghị cho thời gian tự tháo dỡ, di dời đến hết ngày 26/8/2016. Nhưng quá thời gian quy định, Ông vẫn không thực hiện nên ngày 31/8/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh đã ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian cưỡng chế thu hồi đất đến ngày 08/9/2016. Ngày 31/8/2016, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất có Thông báo số 1337/TB-BTHCC về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và thông báo thời gian, địa điểm tổ chức cưỡng chế cho Ông biết.

Tất cả các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, Quyết định gia hạn thời gian cưỡng chế thu hồi đất và Thông báo tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã được trao cho Ông và Ông đều thống nhất nhận (có chữ ký xác nhận của Ông trong các Biên bản trao Quyết định và Thông báo cưỡng chế). Việc cưỡng chế thu hồi đất của Ông thì Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh đã thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định.

2. Cử tri phường Hòa Thuận:

+ **Ý kiến 1:** Cử tri Võ Văn Đồi, khóm Thuận Trung: Dự án mở rộng lòng đường Nguyễn Thái Học cán bộ đo đạc đến đo diện tích đất bị thu hồi đo lần đầu là 55,5m tôi yêu cầu đo lại lần sau là 55,9m. Đề nghị cán bộ Thành Phố xuống xác định lại diện tích bị thu hồi và đo phần đất bị thu hồi cho chính xác.

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:**

Đối với phần diện tích đất mở rộng lòng đường Nguyễn Thái Học để tính bồi thường cho hộ ông Võ Văn Đồi được thực hiện theo kết quả đo đạc và bản đồ trích đo thực tế của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thiết lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp phê duyệt ngày 31/5/2016, diện tích lòng đường mở rộng là 55,9m².

Sau khi tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND Thành phố đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tiến hành kiểm tra thực tế (ngày 28/9/2016) diện tích đất thu hồi của ông Võ Văn Đồi là 55,9m² và đã xác định phạm vi giải phóng mặt bằng công trình đường Nguyễn Thái Học cho hộ ông Võ Văn Đồi được biết.

+ **Ý kiến 2:** Cử tri Nguyễn Văn Dữ: Diện tích đất bị thu hồi bổ sung xây dựng công trình khu tái định cư Trường Cao đẳng Cộng đồng có 11 hộ, khi triển

khai có hứa bố trí nền tái định cư đối với các hộ có đất bị thu hồi từ 1.000m² trở lên trong đó có gia đình tôi được hứa bố trí 02 nền tái định cư. Nhưng khi tôi đến Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố để xin được phát nền thì được trung tâm trả lời là không được cấp nền. Đề nghị xem xét có bố trí nền cho tôi.

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:**

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-UBND-HC ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Khu tái định cư Trường Cao Đẳng cộng đồng, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh.

Căn cứ Biên bản số 77/BB-PTQĐ ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố về việc tiếp xúc các hộ dân sau niêm yết phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Khu tái định cư Trường Cao Đẳng Cộng Đồng, thành phố Cao Lãnh. Tại buổi tiếp xúc ông Nguyễn Văn Dữ có yêu cầu “*Đối với các thửa đất nông nghiệp bị thu hồi trên 1.000m² kiến nghị xem xét bố trí tái định cư*”. Theo quy tắc tiếp xúc thì khi người dân có ý kiến thì Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh ghi nhận ý kiến để làm cơ sở báo cáo với hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư giải quyết. Việc Ông cho rằng khi tiếp xúc có người hứa bố trí tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp là không có cơ sở.

Lý do: Vì theo nội dung quy định tại Điều 21, Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thì chỉ giải quyết bố trí tái định cư đối với trường hợp bị thu hồi đất ở.

3. Cử tri xã Tịnh Thới: *Cử tri đề nghị Điện lực thành phố Cao Lãnh sớm di dời trụ điện trước cửa nhà của bà Dương Bạch Huệ, ấp Tân Tịch, xã Tịnh Thới, vì trụ điện nằm ngay lối đi vào nhà của bà.*

*** Ý kiến giải trình của UBND Thành phố:**

UBND Thành phố sẽ trả lời đến bà được rõ và đề nghị bà liên hệ Điện lực Thành phố để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là nội dung báo cáo giải trình của UBND Thành phố về các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đề nghị quý đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét để trả lời với cử tri./.

Nơi nhận:

- TT/TU; TT HĐND TP;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các Thành viên UBND TP;
- UB MTTQVN và các đoàn thể TP;
- UBND các xã, phường;
- LĐVP + CVNC;
- Lưu: VT, NC/TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Văn Nang